
                                        สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี 
 

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ปีโรตารี 2564-2565 
คร้ังที่   1/2564-2565  วัน พุธ ท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การประชุมทางไลน์   เวลา 17:00 – 19.00 น. 
 

 

วาระที่ 1  นายกกล่าวเปิดประชุม  
  นายกกล่าวเปิดประชุมเวลา 17.30 น. 
 
วาระที่ 2 เร่ืองที่นายกแจ้งให้ทราบ 
  2.1 เร่ืองเปล่ียนคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีพลอยราชบุรีซ่ึงเป็นไปตาม
ธรรมนูญของโรตารีให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรตารีชุดใหม่ทุกปี โดยปีน้ี ปีโรตารี 
2564-2565 มีคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ดงัน้ี 
   1. นย.สมศรี   ตัน๋เจริญ  นายกสโมสร 
   2. รทร.พกัตร์วิภา อโนวรรณพนัธ์ เลขานุการสโมสร 
   3. รทร.สุกานดา  ฉตัราภรณ์วิเชียร เหรัญญิกสโมสร 
   4. ผวล. ละออ   จินดา   ประธานมูลนิธิ และอุปนายก 
   5. อน. ประไพ   อุทยัลาภทอง  ประธานสมาชิกภาพ 
   6. รทร.กญัญา  เศิกศิริ   ประธานบริหารจดัการสโมสร 
   7. รทร.ธมนธรณ์  ศกัด์ิศิลาวรรณา ประธานบ าเพญ็ประโยชน์ 



   8. รทร. เจนจิรา   เดือนข้ึน  ประธานประชาสัมพนัธ์ 
   9. รทร.รศ.เบญจรัตน์  สีทองสุก  ประธานเยาวชนรุ่นใหม่ 
   10. อน.นวลละออ  กล่ินมาลี  ประธานจดัหาทุน 
   11. รทร.ภวดี   จงแช่มชอ้ย  ปฎิคมสโมสร 
   12. อน. ประจวบ  ฤทธ์ิแดง  Executive Secretary และอุปนายก 
   13. อน.สุมาลี   ธนวฒัน์  อุปนายก 
   14. อน. รัชนี   ลลิตเกียรติกุล  นายกเพิ่งผา่นพน้ 
  15. นยล. ทตัชญา ศิริวงษ ์  นายกรับเลือก 
  2.2 วนัท่ี 24 เม.ย. พ.ศ. 2564 
  - ประชุม Borad คณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1 เวลา 10.30 น. ณ ร้านสุก้ีเฮาส์ ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมคือประธานคณะกรรมการสโมสรโรตารีพลอยราชบุรีปี 2564-2565 ทั้งหมด 
  2.3 วนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
  - อบรม Grant management ทาง Zoom เวลา 14.00 น. โดยมี ท่าน อผภ.วิชัย มณีวชัร
เกียรติ เป็นวิทยากร และผูเ้ขา้ร่วมอบรมของสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี มีดงัน้ี นย. สมศรี ตัน๋เจริญ, 
ผวล.ละออ จินดา, รทร.เจนจิรา  เดือนข้ึน และ รทร.ปริญญา เมืองนิน  
  2.4 วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
  - อบรมประธานบริหารจดัการสโมสร และประธานสมาชิกภาพสโมสร ของพื้นท่ี 16-30
ผา่นทาง Zoom เวลา 13.30-15.00 น.โดยมี อผภ.วิชยั มณีวชัรเกียรติ และ อผภ.สมภพ ธีระสานต ์เป็น
วิทยากร 
  2.5 วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  - อบรมประธานภาพลกัษณ์ และบ าเพญ็ประโยชน์ ของพื้นท่ี 16-30 ผา่นทาง Zoom เวลา 
11.00-12.30 น. โดยมี อผภ.วิชยั มณีวชัรเกียรติ และประธานประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมภาพลกัษณ์
ภาค เป็นวิทยากร 
  2.5 วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  - อบรมเลขานุการ เหรัญญิก และปฏิคม ของพื้นท่ี 16-30 ผ่านทาง Zoom เวลา 09.00-
10.30 น.โดยมี อผภ.วิชยั มณีวชัรเกียรติ เป็นวิทยากร 



  2.6 วนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
  - ประชุม Board คร้ังท่ี 2/2564-2565 เวลา 10.00 น. ณ สุก้ีเฮาส์ เพื่อเตรียมความพร้อม
ตั้งเป้าหมายและจดัท างบประมาณบริหารจดัการในปีโรตารี 2564-2565 และไดจ้ดัอวยพรวนัเกิด
สมาชิกท่ีเกิดในเดือน ก.ค. น้ีดว้ย ไดรั้บเงินบริจาควนัเกิดจาก ผวล.ละออ จินดา 1,000 บาท อน.
ประจวบ ฤทธ์ิแดง บริจาค 3,200 บาท รทร.สุกานดา 10,000 บาท และจาก อน.บัญชา                        
ตนัติสันถวพงศ ์สโมสรโรตารีส าโรง 5,000 บาท ไวท้ ากิจกรรมสโมสร และการประชุม Board คร้ัง
น้ีขอขอบคุณท่านเลขา รทร.พกัตร์วิภา เป็นผูอุ้ปถมัภค์่าอาหารในการประชุม ช่วงเวลา 14.00 น. ได้
เขา้พบท่าน นยก.วลยัรัตน์ ทรัพยคิ์รี ไดม้อบเงินบริจาคใหส้โมสรพลอยราชบุรี จ านวน 50,000 บาท 
เพื่อท ากิจกรรมในสโมสร ซ่ึงท่านจะบริจาคทุกปี และเยน็วนัน้ีจะมีการอบรมทาง Line ในหอ้งเรียน
โรตารีเป็นคร้ังสุดทา้ย อผภ.วิชยั มณีวชัระเกียรติ จะสรุปขอ้มูลท่ีให้ความรู้ในทุก ๆ เร่ือง ให้ทราบ
อีกคร้ังหน่ึง จึงขอใหส้มาชิกและประธานฝ่ายเขา้ร่วมอบรบในหอ้งเรียนโรตารีวนัน้ีดว้ย  
  2.7 วนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  - สโมสรโรตารีพลอยราชบุรีจะมีพิธีมอบ โครงการน ้ าด่ืม-น ้ าใจ สวมแมส ปลอดภยั สู้ 
COVID 19 เวลา 13.30 น. และโครงการมอบเคร่ืองฟอกไต เป็นโครงการร่วมของ สโมสรโรตารี
พลอยราชบุรี สโมสรโรตารีราชบุรี และสโมสรโรตารีสีลม มอบให้โรงพยาบาลราชบุรี เวลา 14.00 
น. โดยมี  นยก.วลยัรัตน์, ผวล.ละออ, นย.สมศรี, อน.ประไพ, รทร.ธมนธรณ์, รทร.พกัตร์วิภา, รทร.
กญัญา และ รทร.ณฏัฐพ์ิมล ร่วมส่งมอบ 
 

วาระที่ 3 เลขานุการแจ้งข่าวสาร 
  3.1 วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  - ภาค 3330 ไดเ้ปิดไลน์ D3330 Q&A Center เป็น Public image Center ส าหรับใหค้วามรู้
และรับค าปรึกษา เร่ืองการใช้โลโก้ต่าง ๆ ในการท าป้ายไวนิล ในการท ากิจกรรมของสโมสรให้
ถูกตอ้ง (มีผลกบัการพิจารณารางวลัภาค) สมาชิกทุกท่านสามารถสมคัรเขา้ไปเพื่อรับความรู้ใหม่ ๆ 
ได ้
  3.2 วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  - รับแจง้จากกองเลขาภาค เชิญชวนสโมสรส่งภาพถ่ายและ VDO เขา้ประกวดระดบัโซน 
โดยรูปภาพกิจกรรมจะเป็นของปีใดก็ได ้แต่จะตอ้งเป็นภาพกิจกรรมของสโมสรตวัเองเท่านั้น 



  3.3 วนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
  - รับข่าวจากรายการ คุย้ข่าว ชาวโรตารี เปิดเวทีการแสดงนักร้องสมคัรเล่นมวลมิตร 4 
ภาค (ฉบับลูกทุ่ง) เป็นการเร่ิมต้นสร้างรอยยิ้มสู่สังเวียนเสียงเพลงคร้ังแรกจากภาค 3330 เร่ิม
ออกอากาศสดทางเฟสบุ๊ค Rotary News Thailand คืนวนัจนัทร์ ท่ี 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. 
ก าหนดผูร่้วมสนุกคร้ังละ 10 ท่าน และคดัเลือกเหลือ 2 ท่าน เพื่อเขา้รอบต่อไป วิธีสมคัร อดัคลิป
เสียงร้อง (MP3) หรือคลิปวิดีโอ (MP4) พร้อมแจง้ช่ือ-นามสกุล สโมสร ภาค และช่ือเพลง ส่งมาท่ี 
E-mail : rotarymarketplace@gmail.com หรือใน Messenger เฟสบุ๊คเพจ  Rotary News Thailand 
(ก าหนดส่งส้ินสุดภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564) ในรอบน้ีแจง้ข่าวไม่ทนัจะขอแจง้การจดัในรอบ
ต่อไปอีกคร้ัง 
  3.4 วนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
  - ไดรั้บแจง้จากกองเลขาภาค ให้ส่ง MOU (บนัทึกความเขา้ใจการมีคุณสมบติัสโมสร
ส าหรับภาค 3330) ให้ภาค ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อรักษาสิทธ์ิการใช ้DDF ท าโครงการ 
Global Grants และ District Grants  
  3.5 วนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
  - ไดรั้บแจง้จากภาคเร่ืองค่าบ ารุงโรตารีสากล ปี 2564-2565 งวดแรกท่ีจะตอ้งส่งภายใน 
31 กรกฎาคม 2564 ท่านละ 35 $ + ค่าประชุม COL 1 $ รวม 36 $ และอตัราค่าบ ารุงภาคปี 2564-
2565 คนละ 1100 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงประธานการเงินภาคจะมี Invoice แจง้มาท่ี E-mail นายก และ
เลขา วา่ตอ้งช าระค่าบ ารุงสมาชิกจ านวนก่ีคน (ซ่ึงขอ้มูลอา้งอิงมาจากโรตารีสากล) 
 
วาระที่ 4 ประธานคณะกรรมการของแต่ละฝ่าย 
  4.1 ประธานมูลนิธิ (ผวล.ละออ จินดา) 
  แจง้ให้สมาชิกทุกท่านไดรั้บทราบ เร่ืองเงิน DDF ในปีน้ีสโมสรโรตารีพลอยราชบุรีได้
รับมาจ านวน 15,370 US. ดอลลาร์ เงิน DDF คือ เงินท่ีสมาชิกสโมสรไดบ้ริจาคเขา้มูลนิธิโรตารี และ
ทุก ๆ สามปี โรตารีสากลจะคืนเงินมาให้ท่ีภาค เพื่อให้สโมสรต่าง ๆในภาคไวท้ าโครงการ Global 
Grants และ District Grants ฉะนั้นในปีน้ีโครงการท่ีท่านนายกจะท าคิดว่าน่าจะเป็น Global Grants 
แต่ยงัไม่ทราบว่าเป็นโครงการอะไร ก็ขอช้ีแจงขอ้มูลจ านวนเงินให้ทราบ และในเร่ืองของมูลนิธิ
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ตามท่ีท่านนายกไดช้ี้แจงไปแลว้วา่ วนัท่ี 19 มิถุนายน ท่ีผา่นมา เราไดมี้การอบรม Grant management 
ก็คือการอบรมคณะกรรมการมูลนิธิของภาค ผวล.ละออ, นย.สมศรี, รทร.เจนจิรา และ รทร.ปริญญา 
เขา้ร่วมอบรม ก็ขอเพิ่มเติมในฐานะท่ีท าหน้าท่ี ผวล. ในปีน้ีก็อยากให้สโมสรเราไดมี้การประชุม 
ถึงแม้เราจะประชุมแบบ in-person ไม่ได้ ก็ขอให้เป็นการประชุมทาง LINE หรือ Zoom แต่ท่ีน่า
สะดวกท่ีสุดน่าจะเป็นทาง LINE น้ี เพื่อเราจะไดด้ าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรตารี ให้ต่อเน่ือง ถึง
อย่างไรเราเป็นองค์กรบ าเพ็ญประโยชน์ทุก ๆ สโมสรก็ด าเนินกิจกรรม ตามปกติถึงแมว้่าจะมีการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ยงัด าเนินกิจกรรมต่อไปได ้หากทุกท่านมีอะไรท่ีดิฉันพอช่วยเหลือ
ไดก็้ยนิดีท่ีจะช่วยเหลือทุกๆท่านเท่าท่ีดิฉนัจะท าได ้  
  5.1 ประธานสมาชิกภาพ (อน. ประไพ  อุทยัลาภทอง) 
  - ไม่มี 
 5.2 ประธานบริหารจดัการสโมสร (รทร. กญัญา  เศิกศิริ) 
  - ไม่มี 
  5.3 ประธานบ าเพญ็ประโยชน์ (รทร. ธมนธรณ์ ศกัด์ิศิลาวรรณา) 
  แจ้งว่า ขอดูโครงการในปีของท่าน อน.นวลละออ กล่ินมาลี ว่ามีอะไรบ้าง และจะ
ด าเนินการต่อหรือไม ่
 5.6 ประธานประชาสัมพนัธ์    (รทร. เจนจิรา  เดือนข้ึน) 
  แจ้งว่า ตอนน้ีก าลังด าเนินโครงการ อยู่ในขั้นตอนการเขียนโครงการอยู่ แต่ยงัไม่
เรียบร้อย ถา้เรียบร้อยแลว้จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบในคร้ังต่อไป 
  5.7 ประธานฝ่ายจดัหาทุน   (อน.นวลละออ กล่ินมาลี ) 
  แจง้วา่ ตอนน้ียงัท าโครงการจดัหาทุนไม่ได ้เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 
  5.8 เยาวชนรุ่นใหม่ (รทร.รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก) 
  แจง้วา่ ยงัไม่ไดคิ้ดโครงการอะไร เพราะวา่มีแต่โครงการโรทาแรคทแ์ละอินทาแรคท ์ซ่ึง
ยงัไม่ไดป้ระสานงาน 
  นย.สมศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ประธานโรทาแรคท์ภาค อน.นพ.ดนัย อดุลยศกัด์ิ ท่านได้
บอกว่าให้ทางสโมสรโรทาแรทค์ทุกสโมสรในภาคเข้าไปอัพเดทข้อมูลใน my rotary ให้เป็น
ปัจจุบนั เพราะปี 2565 น้ี โรทาแรคท ์ตอ้งเสียค่าสมาชิกแลว้  



วาระที่ 6  เร่ืองอ่ืนๆ 
  ผวล. ละออ จินดา ขอเพิ่มเติม คณะกรรมการสโมสรเม่ือคิดว่าจะท าอะไร ทุกฝ่ายควรมี
โครงการรองรับ เช่น ฝ่ายบริหารจดัการสโมสรก็มีหน้าท่ี จะเชิญวิทยากรมาอบรม ท่านก็ตั้งเป็น
โครงการได ้ฝ่ายบ าเพญ็ประโยชน์ก็เอาโครงการบ าเพญ็ประโยชน์เก่าๆมาดูได ้ฝ่ายสมาชิกภาพท่าน
จะเพิ่มสมาชิกยงัไง มีโครงการจะไปเยี่ยมสมาชิกสโมสรท่ีไม่ไดม้าประชุมไหม แต่ตอนน้ีโควิดอาจ
เยี่ยมไม่ได้ แต่ท่านก็สามารถจัดโครงการอ่ืนข้ึนมาได้ เพื่อให้ท่านนายกได้เตรียมแผนงาน
งบประมาณในปีน้ี ในการบริหารตอ้งมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน 
 
  นายกกล่าวขอบคุณและปิดประชุม เวลา 18.30 น. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


